

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๕



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๘/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเร่งรัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๙๐๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้แจ้งเร่งรัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยพิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เน้นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการสำรวจสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและเร่งรัดให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราวเพื่อควบคุมไม่ให้มีสุนัขจรจัด/แมวในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ และให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างรูปธรรมมีผลการดำเนินการที่สามารถแก้ไขปัญหา ดังกล่าวได้ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราวในการควบคุมสุนัข และแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกแห่ง

๒. รณรงค์ให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ โทรศัพท์สายด่วน กรณีพบเห็นสุนัขจรจัดในพื้นที่ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการนำไปควบคุม ในสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว โดยประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. ขอให้รายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสืออ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๘๙